







สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
28 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา</p> <p>เรียกคืนประกาศจับกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, newtv, thestandard, thebangkokinsight, Chiangmainews, ch3plus, 77kaoded, thaipbs, mcot) ทวีตช่อง ThaiPBS</p> <p>- นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. และ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แลงข่าวกรณีการขอความร่วมมือตำรวจดำเนินคดีกับผู้ไม่ขออนุญาตการใช้กัญชา โดยนพ.ณรงค์ กล่าวว่า จากกรณีที่มีการทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่องการดำเนินคดีกับผู้ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้านั้น นายของหนังสือฉบับนี้ เพื่อต้องการคุ้มครองผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร แต่จากที่ตรวจสอบหนังสือแล้วและปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อสรุปและข้อสั่งการให้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ทบทวนรายละเอียด โดยได้นำหนังสือฉบับดังกล่าวกลับมาพิจารณาอีกครั้ง ทบทวนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด</p> <p>- ด้าน นพ.ยงยศ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ทราหรือแล้วเห็นว่ากำหนดกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมต้องมีความชัดเจน 4 เรื่อง คือ 1. ประชาชนที่ใช้ประโยชน์กัญชาในการดูแลสุขภาพต้องไม่ได้รับผลกระทบ 2. ความผิดของประชาชนที่ดำเนินการก่อนจะมีประกาศฉบับนี้ต้องมี 3. การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่จะไปดำเนินการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องต้องมีความชัดเจน และ 4. กัญชาจะเป็นพืชสำคัญสร้างเศรษฐกิจ และคุณค่าทางการแพทย์ การให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดหรือถูกตัดยาค่าจากการกระทำของคนก็ไม่ควรเกิดขึ้น</p>	
<p>คดีนำเข้ากัญชาเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, newtv, thejournalistclub, workpoint, thaipbs, thebangkokinsight, mcot, INN) ทวีตทุกช่อง</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ยอมรับว่าเป็นเพื่อนกับนายทอม เครือโสภณ ผู้ต้องสงสัยกรณีนำเข้ากัญชาเถื่อน นักธุรกิจชื่อดังที่นำเข้ากัญชาจากต่างประเทศ แต่ตนมีเพื่อนทุกวงการ เพื่อนทุกคนต้องรับผิดชอบตนเอง ถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องจัดการปัญหานั้นเอง ใครที่ทำเกินกรอบถือเป็นความผิดกฎหมาย ส่วนประเด็นมีการระบุว่า มีการตั้ง KPI ให้รพ. ส่งกัก สธ. เร่งการใช้กัญชากับผู้ป่วย ยืนยันไม่เป็นความจริง ต่อให้ส่งก็ไม่มีแพทย์คนไหนทำ เพราะแพทย์ต้องมีการวินิจฉัยโรคให้ผู้ป่วยก่อนสั่งจ่ายยา</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 28 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,902 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,584,070 ราย เสียชีวิต 32 ราย เสียชีวิตสะสม 31,290 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,129 ราย รักษาหายสะสม 4,528,820 ราย ยังรักษาอยู่ 23,960 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 578,003,888 (+848,597) ราย 6,409,821 (+1,889) ราย รักษาหาย 6,409,821 (+1,889) ราย</p>	-
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, INN) ทวีตทุกช่อง</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานการจัดนำร่องฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ที่สถาบันบำราศนราดูร เพื่อป้องกันโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันเป็นวันแรก โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าร่วม พร้อมกล่าวว่าวันนี้เป็นวันแรกที่จะเริ่มกระจายและส่งภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่ได้รับเพื่อฉีดให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาบาดแผลมะเร็ง โดยเบื้องต้นได้รับจากบริษัทแอสตราเซนเนกา 7,000 โดส และจะทยอยจัดส่งจนครบ 250,000 โดส</p> <p>2. ย้ำฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ประชาชาติ)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่าวัคซีนไม่ใช่คำตอบเดียว หากเคยฉีดหรือติดโอมิครอนแล้ว ติดเชื้อซ้ำซากได้ เสี่ยงเกิดภาวะลองโควิดมากขึ้น เน้นย้ำฉีดเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์ โมเดอร์ และแอสตราฯ ยังจำเป็นลดป่วยหนัก-เสียชีวิตได้ ทั้งนี้ คาดว่า ก.ย.-ต.ค. อาจมีไวรัสสายพันธุ์อื่นที่หลบหนีการป้องกันการติดเชื้อได้</p> <p>3. ซีซั่นนี้ส่วนใหญ่ติดยกรอบครัว-ออฟฟิศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจอีจัน โพสต์ข้อความ ของนพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด 19 ในระลอกนี้ ว่า ผู้ป่วยที่มาพบหมอส่วนใหญ่ซึ่งติดเชื้อซีซั่นโอมิครอน ติดเชื้อแบบยกรอบครัว ยกออฟฟิศ ย้ำการใส่หน้ากากอนามัยยังสำคัญ ป้องกันได้</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>สถานการณ์ในประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, soudhithak, TNN, ch3plus, thebangkokinsight, mcot, INN) ทีวีทุกช่อง</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ยืนยันไทยยังไม่พบผู้ป่วยฝีดาษเพิ่ม ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการก็ยังเป็นลบ อย่างไรก็ตามแม้จะพบเพิ่มแต่ระบบก็ยังดูแลได้ ย้ำหากดูแลตัวเองตามปกติก็ไม่มีความเสี่ยงโอกาสติดเชื้อก็ยาก</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงกรณีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำประกาศเพื่อเสนอให้ รมว.สธ. ลงนามเพื่อปลดล็อกให้ห้องแล็บระดับ 2 หรือแล็บทั่วไปสามารถตรวจหาเชื้อโรคฝีดาษวานรได้ โดยเพิ่มมาตรการความปลอดภัย หรือเรียกว่า ระดับ 2+ ว่า เหตุผลที่แล็บทั่วไปยังไม่สามารถตรวจเชื้อฝีดาษวานรได้ เป็นไปเพื่อคงให้อยู่ในมาตรฐาน เพราะเชื้อฝีดาษวานรมีความเฉพาะเจาะจง และต้องใช้เทคนิคมากขึ้น</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เผยว่า ตรวจสอบไม่พบผู้ป่วยฝีดาษวานรอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามข่าวลือ ขณะนี้ กทม. ได้เฝ้าระวังอย่างเต็มที่ ที่สำนักอนามัย ได้ให้ความรู้กับศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง พร้อมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง</p> <p>- นพ.กฤศักดิ์ กู้เกียรติกุล นพ.สสจ.ภูเก็ต กล่าวว่า มีข่าวลือว่าพบผู้ป่วยเพศหญิงมีสัมพันธ์กับผู้ป่วยชายชาวไนจีเรีย ได้สอบสวนไปแล้วปรากฏว่าไม่มีจริง และอีกเคส มีผู้ป่วยชายไทย 1 ราย ไม่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยชายชาวไนจีเรีย ซึ่งผู้ป่วยชายไทยรายนี้ไปตรวจที่ รพ.กลาง ส่งต่อ รพ.วชิระภูเก็ต เจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าอีก 1 วัน จึงจะทราบผล ยืนยันผู้ป่วยชายไทยรายล่าสุดไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยชายชาวไนจีเรีย และ จ.ภูเก็ตยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>มอบประกาศนียบัตร เข้มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรม นบส.สธ. รุ่นที่ 3</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร เข้มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 พร้อมบรรยายในหัวข้อ “หลักการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง” โดยมีผู้บริหารกระทรวงและผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขรุ่นใหม่ บริหารตน บริหารคน และบริหารงาน ด้วยแนวคิด “CPR” มองหาโอกาสมากกว่าอุปสรรค และมุ่งทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ</p>	-
<p>โครงการ “ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thebangkokinsight, ch7, acnews, thailandplus, trhaigov, mcot, INN) ทีวีทุกช่อง</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. แถลงข่าวโครงการ “ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567” โดยมี นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัด สธ. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปาก ได้รับการใส่ฟันเทียม และรากฟันเทียม ช่วยให้สามารถรับประทานอาหารได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งเป้าใส่ฟันเทียม 72,000 คน และฝังรากฟันเทียม 7,200 คน ในระยะเวลา 2 ปี</p>	-
<p>มะเร็งปอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ch7, mcot, INN, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในโลก เป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย ซึ่งพบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย และอันดับ 5 ในเพศหญิง แต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 17,222 ราย เป็นเพศชาย 10,766 ราย และเพศหญิง 6,456 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 14,586 ราย หรือคิด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เป็น 40 ราย/วัน ทั้งนี้ ขอเตือนประชาชนทั้งชาย-หญิง ตระหนักถึงภัยร้ายของมะเร็งปอด เน้นหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น ควันบุหรี่ หรือสัมผัสสารก่อมะเร็ง เพื่อลดความเสี่ยงเกิดโรค</p>	
<p>โรคลงลมโป่งพอง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (TNN, thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือโรคลงลมโป่งพอง คือ ภาวะที่ถุงลมภายในปอดมีการขยายตัวมากกว่าปกติ ส่งผลให้พื้นที่ผิวในปอดลดน้อยลง ทำให้หายใจลำบาก และส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ได้รับความออกซิเจนไม่เพียงพอ สาเหตุหลัก คือ การสูบบุหรี่ ยิ่งสูบบุหรี่ก็ยิ่งมีโอกาสเป็นมากขึ้น และยังมีสารพิษอื่น ๆ เช่น มลภาวะในอากาศตามท้องถนน หรือตามโรงงานต่าง ๆ หากสูดดมเป็นระยะเวลาานาน เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ หรือผู้ที่มีความผิดปกติของปอดตั้งแต่เด็ก ๆ มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้นี้ได้มากกว่าคนอื่น</p> <p>- นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวเพิ่มเติมว่า อาการของโรคลงลมโป่งพองส่วนใหญ่ คือ ไอ และอาการเหนื่อย เมื่อทำกิจวัตรประจำวัน หากมีอาการรุนแรงมาก จะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงของหลอดเลือดที่ไหลเข้าสู่ปอด ส่งผลให้หัวใจห้องล่างขวาโตขึ้น ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้ วิธีป้องกัน คือ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีควันพิษ และสวมหน้ากากอนามัยป้องกันควันหรือสารพิษ</p>	-
<p>ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ร่วมกับ สธ. และ รพ.มหาราชนครราชสีมา ในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และได้ทำการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ "หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี สถาบันร่วมผลิตแพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา" หรือ "หลักสูตร พ.บ. (รามธิบดี-รพ.มหาราชนครราชสีมา)"</p>	-
<p>โพสต์ถึงภัยถึงความปลอดภัยผู้อื่นด้วย</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv</p> <p>- เพจ "ชุมทางทุ่งสง" โพสต์เคส สาวผู้ช่วยพยาบาล แจงรณภัยมูลนิธิตามรวมใจ ขับจี้ทำตกใจการตัดสินใจน้อยลง รีบหรือด่วนแค่ไหนขอให้ถึงความปลอดภัยคนอื่นด้วย ด้าน ผอ.รพ.ทุ่งสง เรียกกดด่วน ยืนยันให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย</p>	-